



บรรณาธิการแถลง

จุฬสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฉบับนี้ภาพหน้าปกเป็นงาน “วันธาลัสซีเมียโลก ปีที่ 14” และ “งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 26” ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและก่อนการแต่งงาน” (Preparedness to Adolescent and Adult Life) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า บรรยายภาคภายในงานมีทั้งความรู้ทางวิชาการและความสนุกสนานบันเทิงจากงานประกวด “ธาลัสซีเมียก็อตทาเลน” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 281 คน

นอกจากนี้ได้รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ในปกด้านในประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี เป็นองค์ปาฐก ของปาฐกถา สุภา ณ นคร ของสมาคมโลหิตวิทยา เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2558 ในเรื่อง Thalassemia and my life ซึ่งอาจารย์เป็นผู้บุกเบิกงานการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียจนประสบความสำเร็จ หลังจากจบปาฐกถาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แสดงความยินดีและมอบโล่แต่อาจารย์ กิจกรรมต่อมาเป็นการประชุม Thalassemia Expert Forum เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 ณ.โรงแรมแคนทารี ฮิล เชียงใหม่ และการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จัดโดยหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาประจำในฉบับประกอบด้วย อาหารที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 23 ฮอว์โมนเพศกับโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รศ. นพ. รัชชชัย สุระ ฮีโมโกลบิน อี โดย รศ. พญ. พิมพลักษณ์ เจริญขวัญ และสารจากเพื่อนสมาชิกเรื่อง “ความรู้สึกที่มีต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” โดย เตชินีณัฐ อ่อนโพธิ์ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

สมาชิกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thalassemia.or.th หรือที่ Facebook: Thalassemia Club of Thailand ทางบรรณาธิการขอเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกฯ เขียนเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากๆหรือแจ้งข่าวสารได้ที่ Email: kittitcr@gmail.com สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และบริษัทโนวาร์ตีส(ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำจุฬสารฯ

พบกันใหม่ฉบับหน้า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ